

NÔNG NÀNG WAKA

Tôi vốn thích nơi nao nhiệt nên khi đặt chân đến Wakayama tôi đã hơi thất vọng. Vì nơi đây khá ít người và cũng không có các khu vui chơi giải trí. Hơn nữa, đường sá toàn là dốc nên đi học rất vất vả. Tháng đầu tiên, tôi không ngừng tự hỏi bản thân mình tại sao lại chọn trường đại học Wakayama. Và cứ mỗi lần như thế tôi lại tự đưa ra câu trả lời “là vì có nhiều bạn bè ở đây”. Khi còn ở Việt Nam, tôi đã nhiều lần giao lưu với sinh viên trường Waka tại trường đại học nên tôi ngày càng có nhiều bạn bè người Nhật. Và cứ như thế tôi dần có cảm tình với trường đại học Wakayama lúc nào chẳng hay. Thế nhưng Waka lại quá yên tĩnh nên tôi cảm thấy chán.

Sau tháng đầu tiên đó, tôi bắt đầu phát hiện ra vài thứ hay ho ở đây. Đầu tiên là phong cảnh. Vào một ngày đẹp trời, trong lúc đi dạo loanh quanh khu đang ở, tôi đã nhìn thấy Toshougu. Vừa thử đặt chân vào bên trong tôi liền cảm nhận được sự thần bí nơi đây. Hơn thế nữa, phóng tầm mắt băng qua tấm thảm lá cây là có thể nhìn thấy biển. Một khung cảnh hùng vĩ chưa từng thấy. Không chỉ có thế bên cạnh Toshougu là một con đường dẫn lên núi. Con đường rậm rạp, um tùm đến mức ánh nắng cũng không thể xuyên qua nổi. Nó khiến tôi nghĩ ngay tới con đường dẫn đến nơi ở của Totoro. Thật sự rất tuyệt.

Sau ngày hôm đó, tôi đã tìm hiểu nhiều về Waka. Theo như một người bạn đang làm Ninja tại Thành Wakayama của tôi kể thì ngày xưa, Wakayama từng là một nơi giàu có và nhộn nhịp. Biểu hình cho sự thịnh vượng đó chính là thành Wakayama- là nơi ở của Shogun. Bạn của tôi còn giới thiệu thêm cho tôi một vài danh lam thắng cảnh như núi Koya, con đường cổ Kumano... Wakayama có vẻ thú vị hơn tôi nghĩ.

Đi ăn ăn uống tiếp theo về Waka là có thể cảm nhận rõ được nét truyền thống nơi đây. Trong một năm, có rất nhiều các lễ hội truyền thống được tổ chức một cách công phu như lễ hội búp bê, lễ hội lửa... Tất cả mọi người đều ủng hộ và nhiệt tình tham gia. Tôi vừa có dịp đi xem lễ hội lửa vào tuần trước tại Kumano nachitaisha. Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, người ta thực hiện nhiều nghi thức. Nhiều người vừa chơi nhạc cụ- nhạc cụ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, vừa nhảy múa theo nhạc và cũng có nhiều người hát những bài hát kì lạ. Tôi không biết những gì họ làm có ý nghĩa là gì nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thần bí và thiêng liêng. Tôi nghĩ có lẽ đó là cách gắn kết con người với thiên nhiên và thần thánh.

Cuối cùng, đối với tôi đi ăn tuyệt vời nhất tại Waka chính là người dân nơi đây- những người mang tấm lòng vô cùng ấm áp. Còn nhớ lần đầu tiên tôi đi tắm Onsen, tôi không biết phải làm như thế nào nên có một bà cụ đã chỉ cho tôi rất cẩn thận. Và khi ở đó, tôi đã thấy mọi người đều chào hỏi nhau vui vẻ mặc dù trước đó họ chưa từng quen nhau. Tôi đã nghĩ giá mà trên thế giới này tất cả mọi người đều như vậy thì chẳng phải đâu đâu cũng hòa bình hay sao? Không chỉ mang tấm lòng ấm áp, người dân Waka còn rất dễ thương. Các bác tài khi thấy tôi có ý định qua đường là dừng xe lại và ra dấu cho tôi qua.

Từ khi sang Nhật đến giờ tôi gặp phải rất nhiều việc khó khăn. Nhờ có thầy cô, bạn bè và những người xung quanh, tôi mới có thể quen với cuộc sống ở Waka. Ở trường thì có th

ày cô chỉ dạy nhì ầu thứ, ở nhà thì vẫn luôn được các thầy cô tình nguyện quan tâm, chăm sóc. Còn đi chơi thì nhận được nhì ầu lời khuyên và sự giúp đỡ từ bạn bè. Tôi thấy mình giống như trong câu chuyện May mắn nhỉ, Neddo! Waka không phải là một nơi nhộn nhịp, sầm uất nhưng may mắn vì Waka thật xinh đẹp. Thật là chán vì Waka không có các khu vui chơi giải trí. Nhưng Thật may mắn vì Waka có suối nước nóng để thư giãn. Thế nhưng, thật không may, Waka không có nhì ầu cửa hàng này kia nên rất khó tìm việc làm thêm và lương cũng thấp. Nhưng may mắn thay, giá cả tại Waka không cao, đồ ăn nhì ầu và ngon. Nhưng thật ko may, đường đi học rất xa lại toàn dốc. May mắn thay, mỗi ngày mỗi ngày đi xe đạp nên cơ thể đã khỏe hơn trước rất nhì ầu. Thế nhưng dân số của Waka khá ít, số người trẻ lại ngày càng giảm nên ở đây thật là buồn. Nhưng may mắn thay, ít người nhưng những người xung quanh tôi toàn những người tốt và nhiệt tình. Đ ầu Waka thật là một đi ầu may mắn.